



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร.๗๒๐๙

ที่ กท ๖๘๐๑/ ๗๗๖

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายมาตรการ “โครงการอาหารกลางวัน” นักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่เขตสาทร

เรียน ผู้อำนวยการเขตสาทร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้นำ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาเป็นเครื่องมือการประเมิน เพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาและให้สำนักงานเขตมอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการ นั้น

ฝ่ายปกครองได้ประสานเพื่อจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดดังกล่าว เห็นควรมอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทรเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจักได้เวียนแจ้งมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป

(นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์)  
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

(นางสาวพวงเพชร ผากาทอง)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร

(นายชาติชาย กุละนำพล)  
ผู้อำนวยการเขตสาทร

ที่ กท ๖๘๐๑/๗๗๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

สำเนาถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการประสาน  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดำเนินการตามมาตรการฯ  
และรายงานผลการดำเนินการให้ฝ่ายปกครองทราบภายใน  
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗



(นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์)  
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน

ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทรมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างจัดหาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียนให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจสอบเอกสารที่ร้านค้านำมา</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียน</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง</p> <p>๒. ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือกับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</p>	<p>ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗</p>	<p>-ฝ่ายการศึกษา -โรงเรียนวัดยานนาวา -โรงเรียนวัดดอน</p>